



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ ๐๑๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน สอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เนื่องจากในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะมีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณวัตร เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียนในระหว่างวันที่ ๒๖- ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

นายวิไลศักดิ์	วรรณศรี	ประธานกรรมการ
นายพงษ์พิทักษ์	ศิลาปษา	รองประธานกรรมการ
นางไพโรจน์จิตร	แก้วศิริ	กรรมการ
นางสาวอัญรินทร์	รุ่งชัยพานิชย์	กรรมการ
ส.ต.ท.สุชาติ	สุวรรณเลิศ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ - อำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงานตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายของนักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

๒. คณะกรรมการดำเนินงานตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน

ส.ต.ท.สุชาติ	สุวรรณเลิศ	ประธานกรรมการ
นางกวีณา	ศิลารวม	รองประธานกรรมการ
นายปัญญา	พราหมณ์โรสง	กรรมการ
นายอดิชาติ	ชาติศรี	กรรมการ
นางวิภา	เมืองสอน	กรรมการ
นายเอกชัย	ศรีสุภาพ	กรรมการ
นางยุพิน	ศรีมันตะ	กรรมการ
นางสุวดี	สารแสน	กรรมการ
นางอาภรณ์	มาตย์ภูธร	กรรมการ

/นางรุ่งตะวัน...

นางรุ่งตะวัน	ครองทรัพย์	กรรมการ
นางสถาพร	กิ่งแก้ว	กรรมการ
นางรัตนา	ศรีพงษ์วิวัฒน์	กรรมการ
นายสุธีพรรณ	ดวงลดี	กรรมการ
นายณัฐวุฒิ	รัตนภิรมย์	กรรมการ
ครูประจำชั้น ม.๑ - ม.๖ ทุกคน		กรรมการ
นางสาวมาฆพร	ก้านพลู	กรรมการและเลขานุการ
นายมงคล	ชาติสมบูรณ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปานฤทัย	ชื่นสร้อย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที - ประชุมและประสานงานกับคณะดำเนินงานตรวจระเบียบเครื่องแต่งกาย ม.๑ - ม.๖
- หัวหน้าระดับจัดส่งแบบบันทึกเครื่องแต่งกาย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกิจการนักเรียน
- หน้าทีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร